



**Cộng Đồng Việt Nam Tự Nạn Cộng Sản Tại Hòa Lan**  
**Associatie Van Vietnamese Vluchtelingen In Nederland (AVVN)**  
**Vietnamese Association of Political Refugees in the Netherlands**  
Kroeten 9 – 4871 JT Etten-Leur – Nederland. Tel: +31- 076-5038426  
IBAN: NL16 INGB 0001 5086 64 t.n.v. AVVN  
Website: [www.congdonghoalan.com](http://www.congdonghoalan.com) @: [info@congdonghoalan.com](mailto:info@congdonghoalan.com)

## Tâm Thư

Etten Leur, 02-03-2022

Kính gửi:

- quý vị đại diện các tôn giáo;
- quý vị đại diện các đoàn thể, tổ chức;
- quý thân hào nhân sĩ;
- cùng toàn thể quý đồng hương,

Kính thưa quý vị,

Trong những ngày qua chúng ta đã chứng kiến thảm cảnh chiến tranh tàn khốc tại Ukraine do tham vọng bá quyền của chính phủ độc tài Putin phát động. Cuộc chiến ngày một leo thang đã tàn phá các cơ sở vật chất và nhân mạng của nhiều thường dân. Tham vọng của Putin “*chiếm thủ đô Kiev trong 72 giờ*” đã thất bại bởi tinh thần chiến đấu ngoan cường của tổng thống Zelensky và quân dân Ukraine.

Thế nhưng, Putin đã rắp tâm dùng vũ lực để chiếm đóng Ukraine bằng mọi giá qua việc kéo hàng chục ngàn xe tăng, thiết giáp trải dài trên 60 km tràn về thủ đô Kiev.

Sự việc này đã đánh động lương tâm của toàn thể nhân loại, nên chi ban chấp hành cộng đồng đã bàn thảo và quyết định phát động công tác quyên góp tài chánh trong cộng đồng, kêu gọi quý đồng hương, các nhà hảo tâm cùng nhau chung góp để bày tỏ sự ủng hộ của cộng đồng chúng ta với nhân dân Ukraine.

Công tác này sẽ được chính thức phát động từ ngày 02-03-2022 và chấm dứt ngày 16-03-2022. Tài chánh quý đồng hương gửi về trương mục của cộng đồng qua số IBAN:

**NL16 INGB 0001 5086 64 với ghi chú “yểm trợ Ukraine”**

Tổng số tiền sẽ được gửi về quỹ nhân đạo của Hòa Lan trương mục 555 với danh nghĩa Cộng Đồng Việt Nam Tự Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan (AVVN).

Chúng tôi sẽ công bố danh sách này trên các phương tiện truyền thông của cộng đồng sau khi đúc kết công tác.

Thay mặt ban chấp hành cộng đồng

Nguyễn Hữu Phước

Chủ tịch



*Đông người tị nạn từ Ukraine đổ về biên giới các nước EU Ba lan lánh nạn, đau thương, mất mát*